



# KIỂM TOÁN

MÃ NGÀNH: 7340302

## KIỂM TOÁN LÀ GÌ?

Kiểm toán là công việc liên quan đến các công tác thu thập và đánh giá các bằng chứng về một thông tin nhằm xác định và báo cáo về sự phù hợp của các thông tin này với các tiêu chuẩn được thiết lập trước đó.

Nhờ công tác kiểm toán sẽ giúp công tác tài chính, kế toán, quản trị, kiểm soát và các hoạt động khác của doanh nghiệp được hoàn thiện hơn, giúp nhà nước kiểm soát được tính tuân thủ trong thực tế.

Hơn nữa, công tác kiểm toán còn giúp bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, nhà cho vay, và các đối tượng liên quan khi sử dụng báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.



## NGÀNH KIỂM TOÁN HỌC GÌ?

Ngành Kiểm toán đào tạo cử nhân kiểm toán có khả năng thiết kế, thực hiện và điều hành công tác kiểm toán tại các đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước.

Vì vậy, sinh viên theo học ngành kiểm toán sẽ được trang bị khối kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán; các kiến thức về luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế, chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán và các văn bản pháp quy có liên quan đến kiểm toán, kế toán, tài chính - thống kê.



<http://tuyensinh.ntu.edu.vn>



# KIỂM TOÁN

MÃ NGÀNH: 7340302

## MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Kiểm toán đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng ứng dụng. Chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp về **kế toán, kiểm soát nội bộ và kiểm toán**.

Chương trình rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; tác phong chuyên nghiệp, khả năng thích ứng, sáng tạo phù hợp với sự thay đổi của môi trường hoạt động nghề nghiệp; hình thành thái độ, năng lực học tập suốt đời.



## ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NGÀNH KIỂM TOÁN

Kiểm toán là một công cụ không thể thiếu trong công tác quản lý của một nền kinh tế và được xem là một nghề đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường.

Ngành Kiểm toán là một ngành học đầy tiềm năng với cơ hội nghề nghiệp rộng mở. Nếu bạn có tầm nhìn và tham vọng tiến xa hơn trong lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán-Tài chính thì trong quá trình học đại học nên đầu tư vào các chứng chỉ kế kiểm quốc tế uy tín như: CAT (Certified Accounting Technician), ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountants)... Đây được ví như những “tấm hộ chiếu” vào thị trường Kế toán-Kiểm toán quốc tế.





# KIỂM TOÁN

MÃ NGÀNH: 7340302



## CƠ HỘI VIỆC LÀM


- Nhân viên kế toán, nhân viên tư vấn kế toán, tư vấn thuế, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính ...
- Kiểm soát viên, nhân viên quản trị rủi ro, kiểm toán viên nội bộ, trưởng ban kiểm soát ...
- Trợ lý kiểm toán, nhân viên kiểm toán, kiểm toán viên độc lập ...
- Nhân viên quản lý thuế, thanh tra thuế, kiểm toán viên nhà nước ...
- Giảng viên giảng dạy tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học ...



**LIÊN HỆ TƯ VẤN**

**TS. NGUYỄN TUẤN**

 0948182384 - 0982016910

 tuann@ntu.edu.vn



<http://tuyensinh.ntu.edu.vn>